

KHAI MẠC HỘI THẢO NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Kính thưa:

Bà Arafa Khatib: Trưởng đại diện ADDA tại Việt Nam
ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó đại diện Vp ADDA tại Việt Nam
ông Mai Văn Tiến – Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại sở ngoại vụ

.....
.....

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội thảo.

Biến đổi khí hậu, với những tác động ngày càng gia tăng ở nhiều lĩnh vực đã làm suy thoái môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Làm chậm quá trình phát triển KT-XH làm thiệt hại nhiều thành quả đã đạt được trong những năm qua.

Trong những năm gần đây sự suy giảm và phân bố không đều về lượng mưa giữa các mùa trong năm đã và đang diễn ra (như mùa mưa); nhiệt độ tăng mạnh trong mùa hè và chênh lệch lớn về nền nhiệt trong mùa Đông đã tác động không nhỏ đến sản xuất nông lâm nghiệp.

Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp và phát triển nông thôn, thì trồng trọt, chăn nuôi được nhận định là ngành chịu tác động ảnh hưởng nhiều nhất (trong khi đó người nghèo dân tộc thiểu số vùng cao sinh kế của họ chủ yếu là nông – lâm nghiệp)=> là đối tượng dễ bị ảnh hưởng và chịu tác động nhiều nhất.

Tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu với 1 số chương trình hành động cụ thể như: Tăng cường xây dựng các công trình thủy lợi mới; cải tạo nâng cấp các công trình hiện có để nâng cao năng lực tích trữ nước cho mùa khô hạn, giảm thất thoát nước; Xây dựng các công trình kè chống sạt lở bờ sông, suối; áp dụng nhiều biện pháp chống sạt mòn đối với canh tác trên đất dốc kết hợp với chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu và điều kiện tự nhiên của mỗi vùng, mỗi địa phương; Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm để trang bị cho nông dân những kiến thức cần thiết về phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động trồng rừng; khoanh nuôi, tái sinh rừng để góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu..vv .

Đề công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đạt hiệu quả thì sự tham gia của người dân trong qua trình từ xây dựng kế hoạch thực hiện đến việc giám sát đánh giá là yếu tố quan trọng (**chỉ khi nào người dân chủ động tham gia tích cực, coi công tác ứng phó với biến đổi khí hậu là công việc thương xuyên thì công tác ứng phó với BĐKH mới có hiệu quả**) bên cạnh đó cần tập chung vào tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng, Nghiên cứu và xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên kiến thức bản địa và sử dụng cây con giống bản địa song song với áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Trước những diễn biến ngày càng gia tăng của quá trình biến đổi khí hậu. Để đưa những sáng kiến, những thành quả mới trong nghiên cứu nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vào thực tế sản xuất ở địa phương thì người nông dân có một vai trò quan trọng. Với sự tài trợ của **Tổ chức xã hội dân sự trong phát triển** (CISU) Đan Mạch thông qua tổ chức ADDA Đan Mạch tại Việt Nam cùng các đối tác: Tổ chức thiên nhiên và con người, HND tỉnh Lai Châu, HND tỉnh Sơn La và Quỹ Phụ nữ phát triển huyện Điện Biên thực hiện Dự án “**Biến đổi khí hậu và người dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc**” thông qua dự án nhằm hỗ trợ các cộng đồng ở những vùng núi cải thiện khả năng tiếp cận thông tin về các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường ảnh hưởng đối với việc hoạch định chính sách và lập kế hoạch quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giải quyết các vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu đảm an ninh lương thực và giảm nghèo tại địa phương.

Với ý nghĩa đó Thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng khai mạc hội thảo **NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU**. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu đã dành thời gian tham gia hội thảo. Nhân dịp năm mới chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội thảo thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

KHAI MẠC HỘI THẢO NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Kính thưa quý vị đại biểu thưa toàn thể hội nghị

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc hội thảo Nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu đã kết thúc tốt đẹp

Tại hội thảo này các đồng chí đã được nghe Giới thiệu dự án Biến đổi khí hậu và người dân tộc thiểu số và phương pháp tiếp cận của dự án đối với vấn đề nông nghiệp bền vững do đại diện của tổ chức ADDA trình bày, dự án đã tập chung vào 3 kết quả chính

- 1- Nâng cao năng lực cho đối tác địa phương và các tổ chức nông dân
- 2- Thúc đẩy các phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường thông qua các lớp huấn luyện cho nông dân
- 3- Các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển Cacbon thấp được chính quyền địa phương lồng ghép vào chính sách phát triển của địa phương

Thông qua các kết quả này sẽ góp phần vào nâng cao năng lực cho nông dân về sản xuất và thay đổi phương thức sản xuất cũ, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Tại hội thảo này quý vị được nghe Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH huyện Điện Biên và yêu cầu đối với lĩnh vực nông nghiệp và Định hướng phát triển nông nghiệp nhằm ứng phó với BĐKH của huyện Điện Biên & Kinh nghiệm thực hiện. Bên cạnh đó quý vị đại biểu được nghe Báo cáo đánh giá hiện trạng canh tác nông nghiệp tại huyện Điện Biên do Tổ chức Thiên nhiên và con người thực hiện

Kế hoạch thực hiện dự án trong năm 2015 tại huyện Điện Biên

Thông qua các ý kiến đóng góp và thảo luận của quý vị đại biểu đã cho thấy các thách thức và cơ hội phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó với BĐKH của địa phương, đồng thời thấy rõ những tác động tiêu cực của thời tiết cực đoan tới sản xuất nông nghiệp và

Đây là những thông tin đầu vào để điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông-lâm nghiệp trong thời gian tới.

Kính thưa các quý vị đại biểu.

Thông qua Hội thảo này thay mặt lãnh đạo huyện Điện Biên tôi đề nghị một số nội dung sau:

Về phía các đơn vị thực hiện dự án và các phòng ban trong huyện.

Phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong văn kiện dự án nhằm đạt được các mục tiêu, kết quả đã đặt ra và đảm bảo tiến độ của dự án.

Các phòng ban chuyên môn trong huyện tạo điều kiện phối hợp với dự án thực hiện các công việc trong những lĩnh vực chuyên môn của phòng.

Về phía các xã dự án;

Phối hợp với Quỹ phụ nữ phát triển huyện Điện Biên và các đơn vị trong dự án thực hiện tốt các hoạt động của dự án.

Chỉ đạo các đơn vị trong xã đặc biệt là hệ thống hội nông dân phối hợp thực hiện dự án.

Nhân dịp này thay mặt cho lãnh đạo huyện Điện Biên tôi xin chân thành cảm ơn đơn vị tài trợ và các bên tham gia thực hiện dự án và đánh giá cao các mục tiêu, phương pháp làm việc của dự án

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tài trợ của các nhà tài trợ và sự hỗ trợ của các đơn vị trong thời gian thực hiện dự án và trong thời gian tiếp theo.

Một lần nữa xin chúc quý vị đại biểu một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Hội thảo bế mạc tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn./.
